



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 26 กันยายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ผจก.รายวัน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ แนวหน้า ไทยรัฐ ออนไลน์ คมชัดลึก ผจก.ออนไลน์ thebangkokinsight กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวอิศรา mcot bangkokbiznews thestandard</p> <p>มติชน</p> <p>สยามรัฐออนไลน์</p> <p>เส้นทางเศรษฐกิจออนไลน์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ มอบนโยบายการใช้ น้ำมันกัญชาทางการแพทย์แก่เจ้าหน้าที่รพ. 22 แห่ง ในโครงการวิจัยการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยวิจัยการใช้กัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน สูตรนายเดชา ขนาด 5 ซีซี จำนวน 660,000 ขวด ได้เริ่มส่งน้ำมันกัญชาให้ รพ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ไปใช้รักษาผู้ป่วยแล้ว 5,000 ขวด และจะส่งมอบให้ รพ. อื่นๆ ต่อไป สำหรับความคืบหน้าหน้าการผลักดันกฎหมายอนุญาตให้ปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น ขณะนี้ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่) พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.บ. สถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... ของพรรคภูมิใจไทย เข้าสภาแล้ว หากกฎหมายผ่านก็สามารถเริ่มได้ แต่สำคัญคือต้องใช้ให้ปลอดภัย</p> <p>ด้าน นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร ผลิตน้ำมันเดชาล็อตแรก 5 พันขวด ส่งให้รพ.ศรีประจันต์ เพื่อให้เกียรติ อ.เดชา ซึ่งรพ.ศรีประจันต์ได้จัดรถติดจีพีเอส ติดกล้องวงจรปิดตามมาตรฐานการขนส่งยาเสพติด และได้รับอนุญาตจาก อัย. มารับยา ส่วน รพ. อีก 21 แห่ง ในวันนี้ (26 ก.ย.) กรมฯ จะให้ อภ. เป็นหน่วยกระจายยา เบื้องต้นจัดส่งแห่งละ 450 ขวด คาดว่าจะถึง รพ. ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า และเริ่มใช้ในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยได้ 1 ต.ค. นี้</p> <p>นายเดชา กล่าวว่า ได้ส่งรายชื่อผู้ป่วย 40,900 กว่าคน ให้สธ.เรียบร้อยแล้ว และเนื่องจากแพทย์แผนปัจจุบันมีการใช้สารสกัดกัญชาน้อย จึงเสนอให้นำกัญชาที่ปลูกร่วมกับ ม.แม่โจ้ มาให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ผลิตยา กัญชาแผนไทยแทน สำหรับรูปแบบการใช้กัญชาแผนไทย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.บรรเทาอาการ เช่น ปวด ชัก สั่น ให้ใช้หยอดได้ลิ้นหรือหยอดหู จนกว่าอาการจะหาย และ 2.การรักษาอาการป่วย หลักการเพื่อให้ร่างกายกลับอย่างมีคุณภาพและซ่อมแซมตัวเองจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ ในผู้หญิงให้เริ่มที่ 3 หยด ส่วนผู้ชายเริ่มตั้งแต่ 5 หยด ซึ่งเบื้องต้นจะให้หยอดใช้ที่รพ.ก่อนเพื่อดูอาการข้างเคียง หากไม่มีอาการให้กลับไปใช้ที่บ้านได้</p> <p>-น.ส.รสนา โตสิตระกูล กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย กล่าวว่า ระหว่างรอกฎหมายอนุญาตให้ปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น ควรให้แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านที่มีความรู้ในการใช้กัญชาสามารถปลูกเพื่อรักษาผู้ป่วยเฉพาะรายของตนเองได้ก่อน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผอ.รพ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ รพ.ยังไม่มีสารสกัดกัญชาในการรักษาผู้ป่วย แต่ได้จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาการใช้สารสกัดกัญชา เพื่อให้ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการกำกับ ควบคุมและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารสกัดกัญชา เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.</p> <p>-เสนอข่าว ม.ขอนแก่นลงนามความร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรม วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ โดยยาเหน็บทวารหนักเป็นอีกหนึ่งผลสำเร็จภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว</p> <p>-เสนอข่าว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรเปิดคลินิกกัญชาเป็นครั้งที่ 4 มีผู้ป่วยเข้ามารับบริการจำนวนมาก โดยมีการจ่ายตำรับสุขไสยาสน์เป็นวันแรก ผลิตโดยรพ.พระอาจารย์ฝั้นฯ โดยการสนับสนุนของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ส่งให้ รพ.แพทย์แผนไทย 13 แห่ง ๗ ละ 150 ซอง สำหรับช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับ ช่วยให้เจริญอาหาร</p>
<p>มติชน ทวีช่อง NBT ผจก.ออนไลน์</p>	<p>พัฒนาศักยภาพ อสม.</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ก. อสม.หมอประจำบ้าน ประจำปี 2562 และเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ การบูรณาการข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่าง นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และนายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โดยจะพัฒนาแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ ให้เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันทันรบาด เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อมาโดยยุลงลาย เช่น ใช้เลือดออก ใช้บันทึกข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ส่งต่อข้อมูลไปส่วนกลาง สามารถประมวลผลและแจ้งสถานการณ์การระบาดของโรคแก่หน่วยบริการสุขภาพ รวมทั้งส่งข้อมูลความรู้ให้อสม. วันละ 1 ครั้ง เพื่อให้อสม.เป็นหมอประจำบ้านอย่างมั่นใจ ส่วนเรื่องของสวัสดิการและค่าตอบแทนอสม. ได้มอบหมายให้ นพ. ธีเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีคนใหม่ไปดูแล</p>
<p>เพจวงใน สาธา</p>	<p>งบบำ เหลือจ่าย</p> <p>- โพสต์ข้อความพาดพิงถึง ปลัด สธ. ระบุว่า เอื้อประโยชน์ใช้งบบำ เหลือจ่ายให้กับ รพ. หรือจังหวัดที่พวกพ้องอยู่ แม้จะจำเป็นน้อยกว่าที่อื่น ยกตัวอย่าง รพ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด และใช้งบบำ ไม่ทัน แต่แทนที่จะแปลงงบให้รพ.แม่ลานเป็นค่าสาธารณูปโภค กลับโยกงบไปที่รพ.ตราด ซึ่งเป็น รพ.ขนาดใหญ่ อยู่ในเขต 6 ที่สถานะการเงินถือว่าดีมาก หรือ รพ.ดอกคำใต้ ถูกโยกงบเหลือจ่ายไปให้ สสจ.ชลบุรีซึ่งมีปัญหาเรื่องการเงินน้อยมาก</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>แอปฯ สูงอายุ 5G</p> <p>- เสนอข่าว สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จัดทำแอปพลิเคชัน “สูงอายุ 5G” สำหรับเป็นเครื่องมือให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ และเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถทำแบบประเมินสภาวะสุขภาพเบื้องต้น เช่น แอปฯ Medisafe เตือนการกินยา แอปฯ Diamate ช่วยดูแลผู้ป่วยเบาหวาน แอปฯ Brain Check เกมตรวจสุขภาพสมอง คัดกรองอัลไซเมอร์ เป็นต้น</p>
<p>สยามรัฐ</p> <p>เว็บไซต์บ้านเมือง</p>	<p>หมอกควันภาคใต้</p> <p>- เสนอข่าว นายธีระศักดิ์ มัคคั่น รอง นพ.สสจ.ตรัง กล่าวว่า ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีหมอกควัน PM2.5 ตามข้อสั่งการของเขต 12 เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลและวิธีป้องกันที่ถูกต้อง</p> <p>- เสนอข่าว นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง กล่าวว่า ขณะนี้สสจ.พัทลุงได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน 8 อำเภอ ได้แก่ ป่าบอน ปากพะยูน ตะโหมด กงหรา เขาชัยสน บางแก้ว ศรีนรินทร์ และเมือง</p>
<p>เว็บข่าวสด</p>	<p>สปีดโบ้ทชนเรือบรรทุกปูน</p> <p>- เสนอข่าว จนท.กฤษีพ รพ.ระนอง รับแจ้งอุบัติเหตุเรือสปีดโบ้ทรับส่งพนักงานจากเกาะสน ประเทศเมียนมา กลับเข้าฝั่งไทย ชนกับเรือไม้บรรทุกสินค้า กลางปากแม่น้ำกระบุรี แนวชายแดนไทยเมียนมา มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 38 ราย ทีมกู้ชีพปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่ง รพ.ระนอง</p>
<p>INN ทิวช่อง 5</p> <p>เว็บเดลินิวส์</p> <p>มติชน</p>	<p>เทศกาลกินเจ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจผักและผลไม้พร้อมแนะนำวิธีการล้างผักผลไม้ ที่ตลาดไท อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และกล่าวว่าช่วงเทศกาลกินเจ ซึ่งปีนี้เริ่มตั้งแต่ 28 ก.ย.-7 ต.ค. ประชาชนจะรักษาศีล ปฏิบัติธรรม งดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ และรับประทานผักผลไม้ ดังนั้น ออย.จึงเก็บตัวอย่างอาหารประเภทผักและผลไม้ที่ประชาชนนิยมบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจมาตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย</p>
<p>มติชน</p> <p>เว็บไซต์ออนไลน์</p> <p>นิวส์ไทม์</p>	<p>ปัญหาตั้งครุภักดิ์</p> <p>- เสนอบทความ กรมอนามัย ร่วมกับ สปสช. จัดบริการคุมกำเนิดด้วยการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิด เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและสตรีที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมสามารถเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ได้อย่างทั่วถึง</p> <p>- นพ.กิตติพงษ์ แซ่เจ็ง ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวว่า การคุมกำเนิดในวัยรุ่นควรเป็นถุงยางอนามัยร่วมกับการคุมกำเนิดกึ่งถาวร หรือห่วงอนามัยและยาฝังคุมกำเนิด เนื่องจากมีประสิทธิภาพ สามารถคุมกำเนิดได้นาน 3, 5 และ 10 ปี ซึ่งสูงกว่ายาเม็ดคุมกำเนิดที่วัยรุ่นไทยนิยม</p>
<p>สำนักข่าวไทย</p> <p>ไอเอ็นเอ็น</p> <p>เว็บไซต์มติชน</p> <p>มติชน ไทยโพสต์</p> <p>เดลินิวส์ คมชัดลึก</p>	<p>เครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>- เสนอข่าว น.ส.เรวดี รัศมีทัต ที่ปรึกษา รมว.สธ. รับหนังสือจาก นายคาร์ณ ชูเดชา ผู้ประสานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ที่ยื่นถึงรมว.สธ. ขอให้ตรวจสอบบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3 ราย ที่จัดแพ็คเกจจำหน่ายเบียร์ฟวงกระดิกน้ำแข็ง กระเป่า เพื่อส่งเสริมการขายและโฆษณาทางการค้า และกล่าวว่า จะนำเรียนรมว.สธ.ต่อไป โดยจะพิจารณาข้อกฎหมายและบทบัญญัติต่างๆ และขอขอบคุณเครือข่ายที่คอยสอดส่องดูแล</p> <p>- เสนอข่าว สสส. ร่วมกับศูนย์วิจัยปัญหาสุรา เครือข่ายองค์กรงดเหล้า มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และเครือข่ายปกป้องเด็กและเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยงทางสังคม จัดเวทีเสวนา “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	<p>พฤติกรรมดื่มหนักดื่มเร็วและการคุกคามทางเพศ” โดยถอดบทเรียนจากกรณีการเสียชีวิตของพริตตี้สาวล้านลาเบล นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มากๆ แล้วสลบไปควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เบื้องต้นให้จัดท่านอนตะแคงเพื่อป้องกันการสำลัก รักษาระดับตีรยะและคอยให้เท่ากัน ค่อยๆ พลิกตัวให้นอนหงาย เรียกชื่อต่างๆ ให้ลืมตากว้าง ลองจิ้มที่ตัวเพื่อดูปฏิกิริยาตอบสนอง มองที่อกหรือท้องเพื่อดูจังหวะการหายใจ หากหายใจช้าลงหรือติดขัด ร่างกายไม่ตอบสนองให้ทำการกู้ชีพและโทรสายด่วน 1669 หรือนำส่งรพ.ที่ใกล้ที่สุด</p> <p>นพ.พงศ์ธร ชาติพิทักษ์ รอง ผอ.สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า การดื่มแอลกอฮอล์ปัจจุบันเปลี่ยนไปเป็นลักษณะจัดดื่มกันเองที่บ้าน ซึ่ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ไม่ครอบคลุม ยกเว้นหากดื่มแล้วได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตจะสามารถเอาผิดกฎหมายได้ แต่จะนำปัญหาไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ฯ ต่อไป</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch